



# Newsletter จดหมายข่าว

คณะกรรมการคาทอลิก  
เพื่อการพัฒนาสังคม  
**แผนกสุขภาพอนามัย**

**Committee for Health Pastoral Care**



เป็นหน่วยงานภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

[www.healthpastoral.com](http://www.healthpastoral.com)

ชั้น 3 อาคารที่ 122/11 ถนนนนทรี 14 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร.02 681-3900 ต่อ 1309 โทรสาร 02 681-5857 E-mail address :chc@cbct.net

## ฉบับเดือนตุลาคม ค.ศ.2010

### คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ เตรียมจัดรณรงค์ "วันเอดส์โลก"

องค์การอนามัยโลก(WHO)ได้กำหนดเอา วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันเอดส์โลก" (World AIDS Day) และสำหรับวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2553 ถือเป็น วันโลกต้านเอดส์ ครั้งแรกมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์หลายรูปแบบพร้อมกันทั่วโลก โดยตั้งความหวังไว้ว่า 1.จะพยายามหยุดยั้งโรคเอดส์ 2.ให้ความเห็นใจ ห่วงใย ต่อผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยเอดส์ 3.ให้ทุกๆ คนได้รู้เรื่องโรคเอดส์

การจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันเอดส์โลก จะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนได้ให้ความเห็นใจและห่วงใยต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย ตลอดจนจนให้ทุกคนมีความรู้กับประชาชนทั่วไป เป็นการสร้างความตระหนักในการป้องกันเอดส์

คำขวัญวันเอดส์โลกปีนี้เป็นคือ "ทั่วถึง เท่าเทียม คือสิทธิมนุษยชน" ซึ่งทางภาคประชาสังคมได้ปรับมาเป็น "สิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ สิทธิมนุษยชน" และในปีนี้เป็นของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อส่งเสริมงานเอดส์ ได้มีมติให้จัดการรณรงค์ที่เน้นกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจาก เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยจัดเป็นเกมส์ปริศนาคำไขว้ เพื่อหาคำที่ว่าด้วยเรื่องการป้องกันเอดส์ได้อย่างแท้จริง พร้อมอธิบายด้วยว่าทำไมจึงคิดว่าสามารถป้องกันเอดส์ได้ อันจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้การขยายตัวของโรคนี้ลดน้อยลงในกลุ่มเด็กเยาวชน

คณะอนุกรรมการฯ จะทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และส่งให้กับหน่วยงานสมาชิกได้รับทราบ พร้อมกับเตรียมรางวัลให้ผู้ที่ส่งคำตอบมาร่วมกิจกรรมและได้รับการคัดเลือก



### ฉบับนี้มีอะไร

ชมรมเวชบุคคคาทอลิกเตรียมประชุมใหญ่ประจำปี หน้า 2

สรุปบทเรียนการทำงานด้านเอดส์ หน้า 3

วันสุขภาพอนามัยสังฆมณฑลเชียงใหม่ หน้า 4

ปฏิทินงาน หน้า 4

ผู้สูงอายุเตรียมฝึกเขียนโครงการครั้งที่ 2 หน้า 5

แกนนำผู้สูงอายุโคราชร่วมจัดงานชุมนุมฯ ครั้งที่ 6 หน้า 6

เวชบุคคฯ ราชบุรีต้อนรับจิตอาสาคนใหม่ หน้า 6

เวชบุคคฯ เชียงใหม่รับสมัครผู้มีจิตอาสาร่วมงาน หน้า 7

เวชบุคคฯ ท่าแร่ฯ เปิดตัวแล้ว หน้า 8



### วิสัยทัศน์

ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์  
และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้อง  
เปี่ยมด้วยคุณธรรม ในความรักของพระเจ้า

### พันธกิจ

ส่งเสริมเวชบุคคและองค์กรคาทอลิกในประเทศไทย  
ในการอุทิศตนรับใช้ปวงชนด้านสุขภาพอนามัย  
โดยเน้นผู้ยากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า

### เวชบุคคลคาทอลิก เตรียมประชุมใหญ่ประจำปี

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา และ โรงพยาบาลเซนต์แมรี เตรียมจัดสัมมนาทางวิชาการและ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553/2010 โอกาสฉลองนักบุญลูก อังค์อุปถัมภ์เวชบุคคลคาทอลิกในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2553 ที่ห้องประชุมหลุยส์เบร์ญ์ ชั้น 10 อาคารวังกาแวร์ โรงพยาบาล เซนต์แมรี พร้อมกับฟังบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ "คำสอน คาทอลิกที่เวชบุคคลควรทราบ : กฎบัตรของผู้ปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพอนามัย" (THE CHARTER FOR HEALTH CARE WORKERS) และขอเชิญร่วมบูชามิสซา ขอบพระคุณโดย พระสังฆราชยอแซฟ ชุติกต์ สิริสุทธิ์เป็นประธานในพิธี

ทางด้าน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑล นครราชสีมา ได้เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมเป็น เจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมใหญ่ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่ง ประเทศไทยนำโดย **คุณพ่อพิพัฒน์ ทนุพันธ์** จิตตภิบาล **ทันตแพทย์มานิต** ประกอบกิจ ประธานชมรมเวชบุคคล คาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลเซนต์แมรี จังหวัดนครราชสีมา มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง



ทันตแพทย์มานิต ประกอบกิจ

โอกาสนี้ที่ประชุมได้ติดตาม ความคืบหน้างานเวชบุคคลฯ ใน สังฆมณฑลด้านต่างๆ มีดังนี้

1. กิจกรรมออกหน่วยแพทย์ให้ บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ในโอกาสฉลองวัดและกิจกรรม ในระดับสังฆมณฑลรวม 14 ครั้ง

รวมผู้มารับบริการบริการจำนวน 1,027 ราย กิจกรรมที่จัด ได้แก่

#### เชิญร่วมสัมมนาวิชาการ

เวชบุคคลคาทอลิกโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ขอเชิญชวนเวชบุคคลคาทอลิกและผู้สนใจทุกท่านร่วมสัมมนา วิชาการหัวข้อเรื่อง "แนวปฏิบัติของกฎหมายพระศาสนจักรคาทอลิกที่คริสตชนควรรู้"

ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2010 เวลา 08.30 - 12.00 น ณ อาคารรวมจิตเพียรธรรม ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 11 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โดย **คุณพ่ออันตนประจักษ์ บุญเผ่า** สำรองที่นั่งได้ที่ **คุณวารุณี ทรัพย์มาก** ธุรการฝ่ายจิตตภิบาล โทร.02-6755000 ต่อ 10861 (เพื่อสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่และอาหารว่างโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)



และได้มีการประสานกับเจ้าอาวาสวัดคาทอลิกในสังฆมณฑล จัดทำสมุดบันทึกสุขภาพส่วนตัวให้กับสัตบุรุษ เพื่อใช้บันทึก ข้อมูลสุขภาพของแต่ละคน เมื่อไปใช้บริการหน่วยแพทย์ ในโอกาสฉลองวัดต่างๆ

นอกจากนี้ยังจัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพที่ศูนย์มารีย์ สงเคราะห์หนองบัวโคก ชัยภูมิ มีผู้มาใช้บริการ 117 คน จัดให้ ความรู้เรื่องไข้เลือดออก, ท้องร่วง จัดกิจกรรมสันทนาการเด็ก, มอบของที่ระลึก เลี้ยงอาหารว่างและอาหารกลางวัน และที่อำเภอยะยงคุก หนองคาย

2. ออกเยี่ยมอาสาสมัครเวชบุคคลฯ ตามวัดเป็นต้น วัดแม่พระ แจกจ่ายพระหรรษทานโคกปราสาทพร ชัยภูมิ และมีโครงการ จะออกเยี่ยมอาสาสมัครกลุ่มวัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว วัดนักบุญเปโตร โนนแฝก, วัดนักบุญ ยอแซฟ โนนบัว
3. จัดทำจดหมายข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์งานของเครือข่ายฯ ที่ประชุมได้กำหนด คณะทำงานซึ่งประกอบด้วย **นพ.เกริก คุณรุ่งรัตน์** **คุณสิทธิชัย**, **คุณศิริวัฒน์**
4. สนับสนุนการขยายเครือข่ายเวชบุคคลสังฆมณฑลอุบล- ราชธานี โดยร่วมกับชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ออกไปให้ ความรู้และแนวทางการตั้งเครือข่ายในสังฆมณฑล ต่างๆ
5. จัดตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับชมรมเวชบุคคลคาทอลิก แห่งประเทศไทย
6. กำหนดให้จัดเข้าเฝ้าบสมาชิกเวชบุคคลระดับสังฆมณฑล ในเดือนมีนาคมปีหน้า

ที่ประชุมยังร่วมกันหารือเรื่องการเตรียมจัดงานประชุม ใหญ่สามัญประจำปีเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย



# เวชบุคคลคาทอลิก

ห้องประชุมชั้น 10 ตึกสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย



โดยที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการ  
รับผิดชอบการเตรียมงานอย่าง  
เป็นทางการ ในเบื้องต้นได้  
กำหนดสถานที่จัดงานแล้วคือ  
ห้องประชุมหลุยส์แบร์รี่ (ห้องประชุม  
ชั้น 10 อาคารวังกาแวร์) โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ คาดว่าจะมีสมาชิกเครือข่าย  
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกทั่วประเทศเข้าร่วมประมาณ 300 คน




## งานเอดส์

### สรุปบทเรียน การทำงานด้านเอดส์

เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน คณะอนุกรรมการคาทอลิก  
เพื่อส่งเสริมงานเอดส์ จัดประชุมสรุปบทเรียนการทำงาน  
ด้านเอดส์ และวางแผนการทำงาน ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน  
ลาดกระบัง มีหน่วยงานที่คาทอลิกที่ทำงานด้านเอดส์มาร่วม  
ประชุมทั้งสิ้น 25 คนจาก 16 หน่วยงาน โดยมี **คุณพ่อโจวันนี  
คอนตาริน** ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริม  
งานเอดส์ เป็นประธานการประชุม

พระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย มีองค์กร  
คาทอลิก 32 หน่วยงานที่ทำงานกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ  
จากเอชไอวี/เอดส์โดยตรง ทั้งในรูปของงานสงเคราะห์พัฒนา  
และงานรณรงค์ป้องกัน โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เพื่อส่งเสริม  
งานเอดส์ เป็นผู้ประสานข้อมูลและสร้างเครือข่าย เพื่อให้  
ผู้ติดเชื้อฯ ได้มีการพัฒนาศักยภาพตนเองและเครือข่ายให้  
สามารถเข้าถึงข้อมูลและการรักษา



วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็น **"วันเอดส์โลก"**  
วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบของ  
โรคเอดส์ที่กำลัง แพร่ระบาด อยู่ในขณะนี้และเพื่อลดการเลือก  
ปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อฯ สำหรับหน่วยงานคาทอลิกที่ทำงานด้าน  
เอดส์จะมีการจัดกิจกรรมเป็นพิเศษในรูปของการให้ความรู้  
กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ตลอดทั้งวันรณรงค์  
สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ คณะอนุกรรมการฯ  
เพื่อส่งเสริมงานเอดส์ โทร. 081 850 7080 



# วันสุขภาพอนามัย เพื่อคนทุกวัย สังฆมณฑลเชียงใหม่ ครั้งที่ 2

คณะกรรมการสุขภาพอนามัยสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยการนำของ คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดาร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพฯ จัดงาน "วันสุขภาพอนามัยเพื่อคนทุกวัยครั้งที่ 2" ที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม ค.ศ. 2010 โดยมีสมาชิกเครือข่ายงานสุขภาพอนามัยในสังฆมณฑลเชียงใหม่มาร่วมงาน 142 คน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

1. เพื่อส่งเสริมงานด้านสุขภาพอนามัยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนทุกวัย
  2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพสำหรับคนทุกวัย
  3. เพื่อร่วมกันวางแผนและเขียนโครงการระดับสังฆมณฑล ก่อเกิดความยั่งยืน
- วันสุขภาพอนามัยฯ มีกิจกรรมสำคัญประกอบ



ด้วยการบรรยายของวิทยากรรับเชิญและประชุมกลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติเขียนโครงการ สำหรับหัวข้อการบรรยายมีดังนี้ เรื่อง

"นโยบายของสุขภาพอนามัยสังฆมณฑลเชียงใหม่" โดย คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่งล้อม อุปสังฆราช เรื่อง "การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม" โดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการแผนกสุขภาพอนามัย เรื่อง "รักสุขภาพ.เอาใจใส่ดูแล" โดย ผศ.ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ เรื่อง "สุขภาพจิตดี ชีวิตประจำวัน" โดย นายแพทย์เดชา คุฎฉายากร ในภาคบ่ายมีอบรมเรื่อง "การจัดหางบประมาณและการเขียนโครงการ" โดย คุณเอ นพรัตน์ มาบรรยายและมีการฝึกเขียนโครงการ

โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายสุขภาพอนามัยทุกคนร่วมมิสซาแรกของ คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต คณะนักบวชคามิลเลียน ซึ่งมารับหน้าที่เป็นจิตตาศัลยแพทย์แผนกสุขภาพสังฆมณฑลเชียงใหม่ แทนคุณพ่อวิโรจน์ที่ย้ายไปประจำยังศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ผลที่ได้รับ บรรดาหน่วยงานด้านสุขภาพอนามัยในสังฆมณฑลมีแนวทางการเขียนโครงการที่ชัดเจน และพร้อมจะกลับไปดำเนินการเขียนโครงการเพื่อกลุ่มเป้าหมายของตนเองต่อไป



## ปฏิทินงาน

- สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 โอกาสฉลองนักบุญลูคา องค์อุปถัมภ์เวซบุคคาลคาทอลิก วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2553 ที่ห้องประชุมหลุยส์เบร์รี่ ชั้น 10 อาคารวังกาแวร์ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี
- คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุเตรียมจัด โครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 หัวข้อ "เสริมสร้างผู้สูงวัย สุขกายใจ รักผูกพัน" ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน กรุงเทพฯ
- คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอตส์รณรงค์โอกาส "วันเอตส์สากล" 1 ธันวาคม
- เครือข่ายเวซบุคคาลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ จัดออกหน่วยให้บริการสุขภาพ เพื่อเปิดตักงานด้วยงานรับใช้ พระศาสนจักร 3 งาน ได้แก่ งาน "วันรวมพลังผู้สูงอายุ" วันที่ 1 ตุลาคม ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ งาน "วันผู้ปกครองสามเณรฟาติมา ท่าแร่" วันที่ 9 ตุลาคม และงานฉลอง "สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน มุกดาหาร" วันที่ 23 ตุลาคม ศกนี้



## งานผู้สูงอายุ

# ผู้สูงอายุเตรียมสัมมนา และประชุมใหญ่ประจำปี 2553

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ เตรียมจัดโครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ในหัวข้อ "เสริมสร้างผู้สูงวัย สุขกายใจ รักผูกพัน" ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียนลาดกระบัง กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์สำคัญการสัมมนาและประชุมใหญ่ในปีนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้างานผู้สูงอายุสังฆมณฑลและเพื่อให้ผู้ประสานงานผู้สูงอายุตลอดจนแกนนำผู้สูงอายุกลับมาทบทวนความรู้และฝึกทักษะการเขียนโครงการกันอีกครั้ง โดย ทีมวิทยากรจากสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้ที่ จะมาร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่ประกอบด้วยจิตตาศาภิบาล ผู้ประสานงาน แกนนำผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ตัวแทนหน่วยงานพระศาสนจักรที่ทำงานด้านผู้สูงอายุโดยมี **คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา** ประธานคณะกรรมการฯ เพื่อผู้สูงอายุเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการฯ

ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีบทบาทในพระศาสนจักรและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นในปีนี้จะจัดให้ความรู้กับผู้ร่วมสัมมนาในหัวข้อต่างๆดังนี้หัวข้อ "ชีวิตจิตของผู้มีจิตอาสาตามแนวทางพระคัมภีร์" โดย **คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์** และหัวข้อ "ทำไมต้องเป็น "องค์กรสาธารณประโยชน์" โดย **คุณสอาด สุรพัฒน์** ประธานคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ นครสวรรค์ และ **คุณเชษฐ ชวนาแก้ว** ประธานคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ สังฆมณฑลราชบุรีและหัวข้อ "เขียนโครงการอย่างไรให้ได้งบประมาณ" โดย **ทีมงานจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์** ที่มาให้ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำในกลุ่มย่อย สุดท้ายทีมวิทยากรจะให้ข้อเสนอแนะกับทุกโครงการที่เขียนขึ้นในขณะสัมมนาเพื่อไปปรับปรุงและนำเสนอต่อแหล่งทุนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ในการประชุมใหญ่ประจำปี 2553 ของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุจะมีการนำเสนอแผนงานผู้สูงอายุของปี 2554 ทั้งระดับสังฆมณฑลและคณะกรรมการฯ ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานผู้สูงอายุคาทอลิกสอดคล้องกับแผนกอภิบาลคริสตศักราช 2010-2015 ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย



## แกนนำผู้สูงอายุมิสซังโคราชร่วมเตรียมจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติครั้งที่ 6



คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา นำโดย **คุณพ่อพิพัฒน์ ทนุพันธ์** จิตตาศาภิบาล และ **คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์** เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลัวร์ด และ **คุณวีระ ธาราสิ่ง** ประธานคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเตรียมจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 6 ที่

ห้องประชุมอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่ เมืองลัวร์ด นครราชสีมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 มีผู้แทนผู้ประสานงานผู้สูงอายุและแกนนำผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุทั้งสิ้น 34 คน

**คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา** ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา ผลการหารือมีความคืบหน้าดังนี้

- 1.) กำหนดการจัดงานชุมนุมในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2554 โดยร่วมกับสังฆมณฑลนครราชสีมา และมีอัครสังฆมณฑลท่าแร่ สังฆมณฑลอุดรธานี สังฆมณฑลอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพร่วม

( อ่านต่อหน้า 7 ..... )

## เวชบุคคลคาทอลิก

### เวชบุคคลคาทอลิกราชบุรี ต้อนรับจิตตภาธิการคนใหม่

เครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี จัดประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลชานคามิลโลบ้านโป่ง ราชบุรี พร้อมกับต้อนรับจิตตภาธิการคนใหม่ด้วย

ที่ประชุมมีการติดตามผลเรื่องสืบเนื่องต่างๆ ดังนี้

- 1.) การเตรียมจัดเข้าเฝ้าบัพไฟนฟูจิตใจสมาชิกชมรมฯ โดยมีกำหนดจัดวันที่ 19-20 พฤศจิกายน ส่วนสถานที่จะกำหนดในภายหลัง
- 2.) สังฆมณฑลราชบุรีจัด "โครงการลด ละ เลิก บุหรี่" ใน 5 วัดนาร่องได้แก่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ท่าหว้า วัดพุทธรัง วัดหนองแพรว วัดนักบุญอัครนุส ฐฎปาหวาย ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ **คุณรัชนี้วรรณ พรหมจันทร์**



เป็นวิทยากร และ **คุณพินดา แหวกวาริ** เป็นผู้ประสานงานในโครงการนี้

ดังนั้นวัดในโครงการนาร่องที่ประสงค์จะให้เวชบุคคลคาทอลิกเข้าไปจัดกิจกรรมให้ความรู้ ขอให้ติดต่อกับสมาชิกตามที่กล่าวแล้ว สำหรับวัดอื่นๆที่ต้องการให้ชมรมเวชบุคคลฯ ไปจัดกิจกรรมสามารถติดต่อได้กลุ่มเวชบุคคลในเขตวัดของท่าน

โอกาสนี้สมาชิกชมรมเวชบุคคลได้แสดงความยินดีและต้อนรับ **คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์** ที่มารับหน้าที่จิตตภาธิการแทน **คุณพ่อสิรนนท์ สรรเพ็ชร** ที่ย้ายไปประจำที่คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ จันทบุรี



### เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ร่วมกับหน่วยประกาศพระวรสารออกหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่



เครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ร่วมกับหน่วยประกาศพระวรสารสังฆมณฑลราชบุรี ออกหน่วยพยาบาล

เคลื่อนที่ไปให้การตรวจสุขภาพ และให้การปรึกษาด้านสุขภาพกับกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุ่ม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา

หน่วยพยาบาลนำทีมโดย **คุณสมจิตร์ ศักดิ์สิทธิกร** ประธานเวชบุคคลฯ และ **คุณพ่อสมบุญร์ แสงประสิทธิ์** มีผู้มาใช้บริการตรวจรักษาเป็นชนเผ่าปกากะญอทั้งเด็กและผู้ใหญ่ประมาณ 80 คน

นอกจากนี้ในการตรวจรักษาแล้ว กลุ่มเวชบุคคลฯ ได้นำวิฆาณเวฆ ว่าด้วยการจัดสมดุลงสร้างของร่างกายเข้ามาใช้ในการรักษาเบื้องต้นโดย **คุณจินตนา ภาสุรวารุ**

พยาบาลจากโรงพยาบาลบางแพ สัตบุรุษวัดนักบุญเปาโล กลับใจโพธาราม ราชบุรี เป็นวิทยากรสอนหลักการอิริยาบถบำบัด ด้วยท่ามณเวฆให้กับผู้มารับบริการด้วย

หลักการของมณเวฆเป็นการปรับโครงสร้างร่างกายให้อยู่ในลักษณะสมดุล เพื่อให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตเลือดลมตลอดจนระบบประสาทมีความสมดุลที่สามารถรักษาอาการปวดเมื่อยไร้สาเหตุเรื้อรังได้เป็นอย่างดี





## “ร่วมใจ อนามัย สืบเนก”

เครือข่ายชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพอนามัยสังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจร่างกายให้แก่สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุสังฆมณฑลเชียงใหม่ และสมาชิกเครือข่ายสุขภาพ โดยการนำของ นายแพทย์เดชา คุงฉายากร ประธานชมรมเวชบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ และ คุณนิตยา แสงเล็ก เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2010 ณ อาคารแฮร์ทิลล์ ในศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ มีผู้มาใช้บริการกว่าร้อยคน

พร้อมกันนี้สมาชิกเวชบุคคลฯ สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้ถือโอกาสประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนและติดตามแผนงานปี ค.ศ.2010 ที่ได้วางไว้ ที่ประชุมได้ระดมความคิดและรวบรวมข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ของสมาชิก เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแผนงานในปี ค.ศ.2011 ของชมรมและมีการหารือเพื่อกำหนดรายละเอียด 3 กิจกรรมที่จะจัดร่วมกันระหว่างเครือข่ายเวชบุคคลสังฆมณฑลเชียงใหม่กับชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในปลายปีนี้ คือ



1. การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่เขตวัดนักบุญเซซีลีอา บ้านห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกำหนดการในวันที่ 28-29 ธันวาคม นี้
2. โครงการจัดตั้งหน่วยบริการสุขภาพเบื้องต้นในชุมชนบ้านห้วยต้นนุ่น และเขตอภิมบาลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. โครงการอบรมการพยาบาลเบื้องต้นสำหรับครูคำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ ในเดือนตุลาคมนี้

หากสมาชิกเวชบุคคลคาทอลิกจากเครือข่ายใดประสงค์จะร่วมออกหน่วยแพทย์ดังกล่าวติดต่อได้ที่ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ หรือ คุณวรรณดี พร้อมแยมโทร. 02 681 5857 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



## แกนนำผู้สูงอายุมิสซังโคราช

( .....ต่อจากหน้า 5 )

2.) กำหนดจัดงานที่ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลัวร์ จังหวัดนครราชสีมา โดยคุณพ่อสมชัย เจ้าอาวาสให้การอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่จัดกิจกรรมและที่พัก เนื่องจากมีความพร้อมด้านอาคารที่สามารถรองรับผู้มาร่วมงานได้ถึงสองพันคน

3.) หัวข้องานชุมนุมแกนนำผู้สูงอายุได้เสนอหัวข้อต่างๆ ดังนี้ **คุณชัชชัย ผาตินา** วิทยากรแม่พระปฏิสนธิริมล ปากช่อง เสนอว่า "เชิดชูเกียรติผู้สูงวัย ผูกสัมพันธ์กายใจ ด้วยรักและผูกพัน" **คุณมาทิต เดชยา** วัดแม่พระฟาติมา บุญนิมิต เสนอว่า "ด้วยรักและผูกพัน สานฝันผู้สูงวัย ผักใฝ่กล้วย" ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ รับจะนำทั้ง 2 หัวข้อไปเสนอในที่ประชุมกรรมการดำเนินงานต่อไป

กิจกรรมสำหรับผู้ร่วมงานที่เดินทางมาล่วงหน้า โดยจะนำวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมด้วย ทั้งนี้จะมีการเรียกประชุม

ทีมงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ เพื่อวางแผนจัดรูปแบบกิจกรรมต่อไป

สำหรับความคืบหน้างานผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา

**คุณประสาร หลีล้วน** ประธานชมรมผู้สูงอายุปัจฉิมวัยพัฒนาแจ้งว่าชมรมฯ ได้จดทะเบียนเป็นสมาชิกสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยสาขาประจำจังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี 2549 และยังคงจดทะเบียนเป็นกองทุนฌาปนกิจด้วยซึ่งทางชมรมได้รับงบประมาณจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง



# เวชบุคคลทำแร่เปิดตัว ด้วยรักและรับใช้



ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ประชุม  
คณะกรรมการเครือข่ายเวชบุคคลฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน เพื่อเตรียมออก  
หน่วยบริการสุขภาพอนามัยให้บริการประชาชนในโอกาส‘วันรวมพลัง ผู้สูงอายุ’  
ที่จะมีขึ้น ณ อาสนวิหารอัครทูตดาไมคาแอล สกลนคร



## ระลึกในคำภาวนา

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ขอร่วมไว้อาลัยกับ

ครอบครัวชัยวิสุทธิ

ในการจากไปของ

นายแพทย์ยอแซฟ บุญนำ ชัยวิสุทธิ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

และ

ที่ปรึกษาชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี

มีมิสซาปลงศพที่วัดแม่พระมหาทฤกษ์ ท่าม่วง

กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553

ขอคำภาวนาจากสมาชิกเวชบุคคลคาทอลิกทุกท่านแต่

นายแพทย์ยอแซฟ บุญนำ ชัยวิสุทธิ โอกาสนี้ด้วย

## องค์กรส่งเสริมชีวิต

ตัวแทน องค์กรส่งเสริมชีวิตประเทศไทย 11 คน  
จะไปร่วมประชุมกับองค์กร Pro-Life ASIA ในการ  
ประชุมระดับเอเชีย 17th ASIA-PACIFIC CONGRESS  
ON FAITH LIFE AND FAMILY ระหว่างวันที่ 6 - 8  
พฤศจิกายน ค.ศ.2010 นี้ ที่ประเทศฟิลิปปินส์นำทีมโดย  
คุณพ่อไพโรจน์ สมงาม คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  
คุณอุษณีย์ นานาศิลป์

โดยจะมีการประชุม PRE-CONGRESS: Interna-  
tional Pro-Life Training for Clergy, Religious and  
Pro-Life Leaders of Asia and Oceania ในวันที่ 3-5  
พฤศจิกายน ก่อนจะเริ่มการประชุมระดับเอเชีย  
ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายนในลำดับต่อไป



# ภาพข่าวกิจกรรม

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ฝ่ายสังคมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯและ วัดนักบุญอันนา ทำจีน สมุทรสาคร ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปตรวจสุขภาพ

ให้แก่เด็กลูกแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี **Dr. Gracia แพทย์ชาวฟิลิปปินส์** ไปตรวจรักษา



## พัฒนาศักยภาพครูคำสอน ให้เป็นผูดูแลสุขภาพเบื้องต้น



แผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดย กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานแพรธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การช่วยเหลือดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับอาสาสมัคร" เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ มีตัวแทนครูคำสอนและอาสาสมัครจากทุกเขตในสังฆมณฑลเชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรม 40 คน

แผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑลเชียงใหม่ นำโดย คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต จิตตาทิบาล นายแพทย์เดชา คุณุฒยากร ประธานเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้น เนื่องมาจากการสัมมนาเครือข่ายสุขภาพอนามัยสังฆมณฑลเชียงใหม่ เมื่อเดือนเมษายนและสิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีการ วิเคราะห์ ถึงสภาพปัญหาความยากลำบากในการรับบริการด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่ทุรกันดารประกอบกับความห่วงใยของ พระสังฆราชวิระ อภรณ์รัตน์ ประมุข

สังฆมณฑลเชียงใหม่ จึงมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดอบรมครูคำสอนและอาสาสมัครให้มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่เหล่านั้น ด้วยเหตุนี้แผนกสุขภาพอนามัยฯ โดยชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่จึงจัดอบรมอาสาสมัครที่เป็นครูคำสอน ซีสเตอร์คณะภคินีแพรธรรมแห่งพระนางมารีย์ปฏิสนธิริมล (แม่ปอน) และบุคลากรในหน่วยงานฝ่ายต่างๆ ของสังฆมณฑลเชียงใหม่อันเป็นการทำงานแบบบูรณาการตามแผนทิศทางงานอภิบาลคริสตศักราช 2010-2015ฯ ที่เน้นให้มีการประสานสัมพันธ์กันในทุกส่วนของพระศาสนจักร เพื่อเสริม ศักยภาพการอภิบาลและการประกาศข่าวดี

